

Số: 4509/BC-CTHADS

Quảng Trị, ngày 10 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-HĐND ngày 30/10/2023 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc khảo sát, giám sát, thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Kế hoạch số 306/KH-HĐND ngày 31/10/2023 của HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Kết quả công tác THADS

a) Kết quả THADS về việc và về tiền

- Về việc

Tổng số giải quyết là 4.669 việc, đã ủy thác 25 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 02 việc. Như vậy, tổng số phải thi hành là 4.642 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 3.936 việc, số chưa có điều kiện là 706 việc.

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 3.405 việc, đạt tỷ lệ **86,5%** (vượt **01%** so với chỉ tiêu của Tổng cục giao).

Số chuyển kỳ sau 1.237 việc.

- Về tiền

Tổng số giải quyết là 800.875.001.000 đồng, số ủy thác là 29.967.572.000 đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 2.050.000 đồng. Như vậy, tổng số phải thi hành là 770.905.379.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 308.500.286.000 đồng, số chưa có điều kiện là 462.405.093.000 đồng.

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 115.101.056.000 đồng, đạt tỉ lệ **37,3%** (thiếu so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 11,2%).

Số tiền chuyển kỳ sau 655.804.323.000 đồng.

b) Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án: các cơ quan THADS đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân

có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 10 việc, tương ứng với số tiền 39.778.000 đồng. Kết quả: đã thực hiện miễn, giảm được 09 việc với số tiền 34.970.000 đồng.

c) Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án: các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 141 trường hợp, do có 06 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 135 trường hợp, trong đó có 11 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành; số việc cưỡng chế thành công 108 việc, số việc cưỡng chế chưa thành công 05 việc, chưa tổ chức cưỡng chế 22 việc.

d) Về tình hình giải quyết các vụ việc THADS trọng điểm:

- Vụ Công ty TNHH Hồng Kỳ (*Chi cục huyện Đakrông*): trả nợ cho Ngân hàng CSXH Việt Nam - Phòng giao dịch Đakrông số tiền 248.856.000 đồng. Tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất của 02 hộ gia đình người dân tộc thiểu số, vướng mắc về chính sách nên chưa xử lý được. Vụ việc đã được Lãnh đạo địa phương, Ban Nội chính Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo nhưng đến nay vẫn chưa có phương án chỉ đạo giải quyết cụ thể. Trong thời gian tới, Cục THADS tiếp tục chỉ đạo Chi cục xin ý kiến của cấp có thẩm quyền để xử lý dứt điểm vụ việc; kết hợp vận động 02 hộ gia đình tự nguyện giao tài sản để thi hành án (*trong đó 01 hộ xin tự nguyện bán tài sản để thi hành án nhưng đến nay vẫn chưa có người mua*).

- Vụ Công ty cổ phần Furnitmax (*Chi cục TP Đông Hà*): trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số tiền 10.576.986.000 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng. Đến nay, đã kê biên các tài sản thế chấp và bán đấu giá thu hồi cho Ngân hàng số tiền 2.922.300.000 đồng. Chi cục đã phối hợp với Tòa án để yêu cầu giải thích, làm rõ các tài sản thế chấp được tuyên để thu hồi nợ cho Ngân hàng (*tài sản thế chấp hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của bên thứ ba có nhiều thay đổi so với thời điểm ký hợp đồng thế chấp*). Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ đã giải thích một số tài sản thế chấp và một số tài sản không phải là tài sản thế chấp. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục xác minh, hợp liên ngành để thống nhất phương án xử lý tách thửa quyền sử dụng đất đối với phần đất có tài sản thế chấp và tiến hành cưỡng chế.

- Vụ bà Đỗ Thị Tánh và bà Nguyễn Thị Nhung (*Chi cục TP Đông Hà*): Buộc bà Đỗ Thị Tánh và bà Nguyễn Thị Nhung phải trả lại tài sản thuê cho ông Lương Văn Bình và bà Đỗ Thị Thu Nga (*tài sản phải trả là 02 thửa đất 617m², 847m² và Ngôi nhà cấp I, 02 tầng, diện tích mỗi tầng là 250m² nằm trên thửa đất 847m²*). Quá trình tổ chức thi hành gặp vướng mắc bởi ngôi nhà 02 tầng có 1 phần ngôi nhà nằm trên diện tích 86m² đất của hộ liền kề, là phần đất của hộ Đặng Thị Thiệp chưa được Tòa án xem xét, giải quyết. Chi cục THADS đã ban hành nhiều văn bản đề nghị giải thích, xem xét lại quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương

sự của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, nhưng quan điểm cơ quan Tòa án cho rằng: “*tranh chấp hợp đồng thuê giữa bà Đỗ Thị Tánh, Nguyễn Thị Nhung với ông Lương Văn Bình, bà Đỗ Thị Thu Nga đã được Tòa án giải quyết bởi quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; trong quá trình thi hành án, Chi cục THADS thành phố Đông Hà phát hiện một phần ngôi nhà 2 tầng nằm trên thửa đất liền kề của hộ liền kề là bà Đặng Thị Thiệp và phần diện tích này không thể tách rời với kết cấu toàn bộ ngôi nhà là tranh chấp mới phát sinh liên quan đến quyền sử dụng đất giữa hộ bà Đặng Thị Thiệp với ông Bình, bà Nga không liên quan đến tranh chấp hợp đồng thuê nhà, đất giữa ông Bình, bà Nga với bà Tánh, bà Nhung nên không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự*”.

Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Đông Hà đã chỉ đạo Chấp hành viên xây dựng kế hoạch để tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án. Tuy nhiên, hiện tại người phải thi hành án lớn tuổi đang ốm nặng nên chưa triển khai thực hiện được. Chi cục THADS thành phố Đông Hà sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

2. Công tác THAHC

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác THAHC, chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, Cục THADS đã triển khai đến các phòng chuyên môn, Chi cục trực thuộc các quy định pháp luật về công tác THAHC¹, yêu cầu và quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm công tác theo dõi THAHC.

Trong năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 31 Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, trong đó có 21 bản án, quyết định không có nội dung phải theo dõi và 10 Bản án, quyết định có nội dung theo dõi. Cục THADS đã thực hiện việc theo dõi và đăng tải công khai trên Trang điện tử của Cục THADS theo quy định. Kết quả theo dõi các vụ việc có quyết định buộc thi hành án: thi hành xong 09 vụ việc; đang thi hành 01 vụ việc.

3. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lãnh đạo Cục THADS thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan THADS cấp huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, xác minh, giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về THADS, không để tồn đọng dẫn đến khiếu nại bức xúc kéo dài. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục THADS, lãnh đạo Cục chỉ đạo Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo 9 đơn vị cấp huyện

¹ Luật tổ tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Quyết định số 1130/QĐ-TCTHADS ngày 16/10/2018 của Tổng cục THADS ban hành Quy trình THAHC.

trong toàn tỉnh về công tác tiếp dân, phân loại đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án.

- Số lượt tiếp công dân: Đã tiếp 16 lượt công dân (*không kể số công dân đến đề nghị tổ chức thi hành án*). Lãnh đạo cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ được thực hiện theo đúng quy định (*lich tiếp công dân của lãnh đạo cơ quan THADS được công khai tại khu vực tiếp công dân, số lượt tiếp công dân trong 12 tháng năm 2023 của lãnh đạo cơ quan THADS là 15 lượt*)

- Số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị: 21 đơn (*trong đó: 13 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo; 07 đơn kiến nghị phản ánh*), tương ứng 11 việc (*trong đó: 06 việc thuộc thẩm quyền của Cục THADS; 05 việc thuộc thẩm quyền của Chi cục THADS*).

- Kết quả: đã giải quyết 10 việc khiếu nại (*07 việc sai toàn bộ, 01 việc đúng toàn bộ, 02 việc đúng một phần*); 01 việc tố cáo (*đình chỉ*).

4. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra

a) Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ

- Đã tiếp nhận 03 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Chi cục. Đã được xem xét, giải quyết 03 văn bản, đạt tỉ lệ 100%.

- Đã gửi 01 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Tổng cục. Đã được xem xét, giải quyết 01 văn bản, đạt tỉ lệ 100%.

b) Công tác kiểm tra

Cục THADS đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023². Trong năm 2023, đã tổ chức kiểm tra 9/9 Chi cục trực thuộc (*trong đó kiểm tra toàn diện 04 Chi cục: Chi cục THADS thành phố Đông Hà, Chi cục THADS thị xã Quảng Trị, Chi cục THADS huyện Hải Lăng, Chi cục THADS huyện Triệu Phong*). Qua công tác kiểm tra đã phát hiện vụ việc tham nhũng tại Chi cục THADS thành phố Đông Hà, Cục THADS đã tiến hành xử lý, kiến nghị xử lý đối với các cá nhân vi phạm theo thẩm quyền và báo cáo Tổng cục THADS theo quy định. Đồng thời tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại trong công tác THADS năm 2022; chỉ đạo đồng chí Chi cục trưởng tăng cường việc giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

5. Công tác tổ chức cán bộ

Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được Cục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ từ khâu đánh giá, quy hoạch, điều động, chuyển ngạch,

² Quyết định số 33/QĐ-CTHADS ngày 10/01/2023 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023.

bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, trong đó chú trọng đến việc tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành.

Công tác quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác: được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo tính công khai, dân chủ.

Về công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng: lãnh đạo Cục luôn quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

6. Công tác phối hợp trong THADS

Công tác phối hợp, chỉ đạo tổ chức thi hành hình phạt tiền và trách nhiệm dân sự của người phải thi hành đang chấp hành án phạt tù và việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá. Các cơ quan THADS tại địa phương luôn phối hợp tốt với các Trại tạm giam, trại giam để tổ chức thi hành án đối với các đương sự đang chấp hành án phạt tù; bên cạnh đó luôn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác nhận kết quả THADS để phục vụ tốt cho công tác xem xét, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của các cơ quan liên quan.

Tình hình, kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp liên ngành: Công tác phối hợp giữa các cơ quan THADS hai cấp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, lực lượng Công an, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, nhất là phối hợp giải quyết những vụ việc THADS có phức tạp, kéo dài, những vụ án lớn.

7. Một số mặt công tác khác

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS: Các Ban chỉ đạo luôn hoạt động có hiệu quả; kịp thời chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc cưỡng chế thi hành những vụ án lớn, phức tạp, góp phần làm cho công tác THADS ở địa phương có sự chuyển biến khá tích cực, ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Bên cạnh đó được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác THADS: Đối với các vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, các cơ quan THADS đều báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo THADS cùng cấp; luôn kịp thời nhận được sự quan tâm, cho ý kiến chỉ đạo và xử lý có hiệu quả đối với các vụ việc xin ý kiến.

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phòng chống tham nhũng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Cục thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế dân chủ như: Chỉ thị số 30-CT/TW, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP,

Quyết định số 189/QĐ-TCTHADS ngày 09/3/2023 của Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Hệ thống THADS năm 2023. Hoạt động quản lý, điều hành các mặt của lãnh đạo và cán bộ công chức tại các đơn vị đều đảm bảo dân chủ, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, công khai và thực hiện đúng Quy chế dân chủ. Một số mặt công tác luôn được thực hiện công khai như công tác công khai tài chính, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức của đơn vị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các văn bản của các cấp có thẩm quyền luôn được Cục thực hiện kịp thời. Thường xuyên quán triệt đến công chức chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, nhất là pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan THADS thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật về THADS, theo dõi THAHC đến người dân và doanh nghiệp thông qua hoạt động tiếp công dân, tổ chức thi hành án tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

8. Đánh giá chung

8.1. Kết quả

Trong năm qua, công tác THADS tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi số lượng vụ việc tăng cao (*tăng 29% về việc, 63% về tiền so với cùng kỳ năm 2022*), tính chất ngày càng phức tạp; số vụ việc phải tổ chức cưỡng chế tăng cao (*tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022*); một số đơn vị trụ sở đã xuống cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ... Tuy vậy, toàn Hệ thống THADS tỉnh Quảng Trị đã khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp đột phá, linh hoạt, tổ chức thi hành một cách quyết liệt đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giáo dục chính trị, tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác phối hợp trong THADS ngày càng kịp thời, chặt chẽ; phong trào thi đua trong toàn ngành tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả; các mặt công tác khác tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp thời, theo đúng kế hoạch đề ra.

Kết quả thi hành án xong về việc và về tiền trên số có điều kiện thi hành trong năm 2023 đạt tỷ lệ 86,5% về việc và 37,3% về tiền.

8.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế:

Chưa đạt chỉ tiêu thi hành xong về tiền (*đạt tỉ lệ 37,3%, thiếu 11,2% so với chỉ tiêu được giao*), trong đó: một số đơn vị có tỷ lệ rất thấp (*Chi cục THADS thành phố Đông Hà đạt 23,1%; Chi cục THADS huyện Gio Linh đạt 22,9%*).

Đại đa số cán bộ, công chức trong các cơ quan THADS trong tỉnh đã tích cực, nỗ lực trong việc nghiên cứu, áp dụng pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tuy vậy vẫn còn một số bộ phận lơ là, tắc trách, cố ý làm trái quy định pháp luật, nhất là quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dẫn đến phải khởi tố hình sự, một số vụ việc có nguy cơ dẫn đến bồi thường nhà nước.

b) Nguyên nhân

- Về chủ quan:

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, chưa thật sự sâu sát, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên; nhiều trường hợp, việc nắm bắt tình hình còn thụ động, chưa kịp thời nên hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành chưa cao.

Trình độ, năng lực của đội ngũ công chức chưa đồng đều; một số công chức thiếu chủ động, chưa có kỹ năng xử lý công việc.

- Về khách quan:

Số lượng vụ việc ngày một gia tăng (*tăng 29% về việc; 63% về tiền so với cùng kỳ năm 2022*), riêng số tiền tăng đột biến trong tháng cuối năm 2023 là 100.523.248.000 đồng (*tăng 43% so với 11 tháng năm 2023*); số vụ việc phải tổ chức cưỡng chế tăng cao (*tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022*); tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, trong khi nguồn kinh phí được cấp và số lượng biên chế tiếp tục bị cắt giảm hàng năm nên khó khăn trong việc sắp xếp, cân đối nguồn kinh phí, bố trí nguồn nhân lực để tổ chức thi hành án đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Quá trình thẩm định giá khi cho vay của các ngân hàng thiếu chặt chẽ, chưa chính xác nên nhiều tài sản đã tổ chức kê biên, đưa ra bán đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không có người mua dẫn đến việc thi hành án kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ và chỉ tiêu thi hành án.

Nhiều vụ việc liên quan đến bất động sản có số tiền phải thi hành lớn khó thi thành do sự thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhiệm vụ, giải pháp

Tập trung chỉ đạo tổ chức hiệu quả công tác THADS theo Nghị quyết số 96/2019/QH14; Luật THADS; Luật Tổ tụng hành chính năm 2015; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; Nghị quyết số 85/NQ-BCSD, Nghị quyết số 23/NQ-BCSD; Chỉ thị số

04-CT/TW; Nghị quyết số 27-NQ/TW và các văn bản có liên quan để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao.

Tiếp tục bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ công chức, người lao động phù hợp với Đề án vị trí việc làm; thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác... khách quan, công bằng, dân chủ. Tăng cường việc phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong công tác THADS, thường xuyên giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ công chức THADS, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra tình trạng công chức vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật.

Chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo quyết liệt và tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi hành án những vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, kéo dài. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THAHC, bảo đảm theo dõi, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là vai trò của người đứng đầu; quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với các đơn vị có nhiều án, án phức tạp, những đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, chú trọng giải quyết kịp thời các vụ việc có khiếu nại tố cáo ngay từ nơi phát sinh và các vụ việc phức tạp. Duy trì thường xuyên quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong THADS. Thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết với các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phạm vi quản lý, chỉ đạo, điều hành nhất là trong hoạt động quản lý cán bộ công chức, tài chính kế toán, văn thư lưu trữ và công tác báo cáo thống kê kết quả THADS. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được công bố; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

2. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm hơn trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban ngành địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan THADS trong việc xác minh, tổ chức thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Trên đây là kết quả công tác THADS năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, Cục THADS tỉnh Quảng Trị báo cáo để HĐND xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tài Ba

